

TỬ VI GIÁP THÌN NĂM 2019 - NỮ MẠNG

☛ Tổng quan nữ mạng tuổi Giáp Thìn

Tuổi Giáp Thìn nữ mạng bản tính hiền lành nhưng rất thông minh khôn lanh trong cuộc sống, khá táo bạo trong thương mại buôn bán nhờ thế mà giàu sang phú quý, đem lại hạnh phúc của gia đình chồng con.

Quý bà tính tình thẳng thắn không vừa lòng là nói ngay nên bản tâm lại rất tốt cho nên người xưa nói « khẩu xà tâm Phật ». Sơ niên lao碌 gian truân, trung niên đại lợi thâu cạn những người có quyền hành, thâu nhân mà tâm bất nhân, quý bà là người quán xuyên từ trong nhà cho đến ngoài xã hội, về già được hưởng tài lộc phú quý hiền lương chi mạng.

Hợp với tuổi Kỷ, Tý, Thân - Khắc với tuổi Mậu, Sửu, Mùi

Hợp với màu vàng, trắng - Khắc với màu đen, đỏ.

Lá số tử vi nữ mạng Giáp Thìn năm 2019

GIÁP THÌN

56 Tuổi

(Sinh từ 13/02/1964 đến 01/02/1965)

Hỏa mạng - Dương Nam

Phúc đăng hỏa - Lửa đèn lớn

Sao hạn 2019: Vân Hớn - Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu - NHE

Vận hạn 2019: Ngũ Mộ - Cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn xe tàu - NHE

Vận Niên 2019:

- Trư phùng hỏa (Heo gặp lửa) - XẤU

- Mạng: Hỏa gặp năm mộc là tương xanh - TỐT

- Địa chi tuổi Thìn gặp năm Hợi là sinh khắc - XẤU

- Thiên can tuổi: GIÁP gặp KỶ là sanh xuất - HAO TÀI NHE

Luận giải lá số tử vi tuổi Giáp Thìn nữ mạng năm 2019

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm Kỷ Hợi 2019-2020) tiểu vận động tại cung: Ly, Hành, Hoả thuộc hướng chánh Nam. Đối với tuổi Giáp Thìn là thắng địa: Tốt

- Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Thắng lợi ưu điểm.

- Chiếu có các sao cố định:

+ 1/ Phúc đức, Hồng loan, Đào hoa, Thiên đức, Lưu niên tinh, Tiểu hao.

+ 2/Long đức, Địa võng, Kinh dương, Lục sỹ, Hoả quyền.

+ 3/ Trục phù, Tấu thư, Đường phù, Thiên việt.

- Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiên mã, Kinh dương, Đà la, Lộc tồn. .

- Các sao lưu chiếu:

+ 1/ Hoa cái, Long trì, Phượng các, Giải thân, Quan phù, Phục binh, Tuân.

+ 2/ Nguyệt đức, Kiếp sát, Tử phù, Quan phù, Kiếp sát, Hoá lộc.

+ 3/ Thiếu dương, Thiên không, Hỷ thần Thiên la, Triệt.

➡ Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay có những thay đổi lớn như nhà cửa tiền bạc, mọi mong ước được thành đạt, nhất là chuyện tình cảm trong gia đình, cuộc tình sẽ đẹp như thuở ban đầu, đầy hạnh phúc và yêu thương. Trái lại quý bà rất tốn kém về tiền bạc nên cũng mệt mỏi và điều ấy có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.

*Quý bà xinh đẹp đoan trang. Giàu sang phú quý vẻ vang với đời
Sơ niên nhiều bạn lả lơ. Xa cha mẹ chơi với ngoài đời
Trung niên thành tựu tuyệt vời, tiền tài vàng bạc một đời, về sau.
Vợ chồng vui sống bên nhau. Gia đình hạnh phúc trước sau lời thề
Vận may năm mới lại về. Công danh thành tựu mọi bề yên vui.*

Ngoại giao và việc làm

Trong năm quý bà làm những công việc chánh nghĩa, có một cuộc đời đầy sức sống, giao tế thật vui vẻ, nhiều người mến phục thương kính, hầu được mọi người tốt đẹp đến với mình.

Có khi bị bạn bè ngăn trở mà vô tình khiến quý bà có thêm sức mạnh để đạt đến thành công vẻ vang. Việc làm ổn định và được tăng lương.

Phương diện tài chính

Năm nay Đại hao toạ thủ và Tiểu hao chiếu, nếu như quý bà làm ăn buôn bán nhỏ thì được thu nhập như ý, còn làm chuyện to tát quá thì chắc thua lỗ lớn, kéo theo bao nhiêu phiền toái, lại còn có thể liên quan đến pháp luật thuế vụ khiến tâm hồn điên đảo, thân thể suy nhược. Tháng 4 và 11 có nguồn tiền tài lớn và quà biếu tặng.

Phương diện tình cảm

Năm nay hội tụ Hồng loạn, Đào hoa, tình xưa tưởng nguội lạnh nay lại sống dậy mãnh liệt, có tin vui cưới hỏi cho con, trong nhà thêm người thêm cửa, ông bà quá hạnh phúc.

Phương diện sức khoẻ:

Bệnh đường tiêu hoá, thấp khớp đau tê nhức.

Lưu ý:

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch dùng 15 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Nam mà khấn vái « Nam Bính Đinh Hoả Tinh Quân ».

Mồng một tết nên xuất hành hướng Đông Nam để nghênh tiếp Tài Thần. Đi từ 0 đến 1 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Vận trình năm 2019 của tuổi Giáp Thìn nữ mạng

Mùa xuân

Tháng giêng: Đầu năm công việc làm ăn không được tốt tình cảm vợ chồng bất hòa

Tháng hai: Có tin vui trong nhà, thêm người thêm cửa tuy nhiên chú ý lời ăn tiếng nói

Tháng ba: Có quý nhân giúp đỡ đi xa thì gặp nhiều cát lợi và may mắn

Mùa Hạ

Tháng Tư: Có bệnh về khí huyết lưu thông kém hay công việc làm ăn không được tốt

Tháng năm: Có tin vui về đường học hành của con cái hay công việc làm ăn

Tháng sáu: Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều ra ngoài chú ý gặp phải cửa quan pháp lý

Mùa Thu

Tháng bảy: Tình cảm vợ chồng được tốt, chú ý trộm đạo quân gian

Tháng Tám: Chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay chân tay có tỳ vết

Tháng chín: Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều hay ốm đau bệnh tật thì gặp thầy thuốc

Mùa Đông

Tháng mười: Trong nhà có chuyện buồn đưa tới hay có bệnh về máu huyết xương khớp

Tháng mười một: Có quý nhân giúp đỡ hay ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi bệnh

Tháng chạp: Tiền bạc tiêu pha nhiều hay công việc làm ăn có người phá hoại

Xem thêm:

- [Tử vi tuổi giáp thìn năm 2019 nam mạng](#)



Trên đây là nội dung sơ lược [tử vi 2019](#) của Giáp Thìn nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 . Nội dung này chỉ dùng để tham khảo. Chúc bạn năm mới An Khang - Thịnh Vượng